

THÀNH PHỐ

Phát triển đảng viên ở khu dân cư

Kỳ 1: Khó khăn trong tạo nguồn, dự nguồn phát triển đảng

Xác định công tác phát triển đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng, những năm qua, Đảng bộ thành phố Thái Bình luôn coi trọng công tác xây dựng và phát triển đảng viên, nhất là đảng viên ở khu dân cư.

Đến nay, 100% tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn thành phố đều có chi bộ, chỉ tiêu kết nạp đảng viên hàng năm hầu hết đều đạt và vượt kế hoạch. Dù vậy, công tác phát triển đảng của thành phố vẫn còn không ít khó khăn, đặc biệt là các chi bộ khu dân cư tại nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng thiếu nguồn phát triển đảng viên. Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Duy Cửa cho biết: Đảng viên ở khu dân cư thường phát huy tốt vai trò của mình, tích cực tham gia các hoạt động của tổ dân cư, khu phố, các đoàn thể, đồng thời, có vai trò then chốt trong việc đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Do đó, việc đẩy mạnh phát triển đảng ở khu dân cư là rất cần thiết nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, hiện nay nguồn để phát triển đảng viên ở khu dân cư rất hạn chế. Việc phát triển đảng ở khu dân cư đang bị "vướng" nhiều mặt như: số thanh niên đủ tiêu chuẩn kết nạp thường đi làm ăn xa, một số người đang làm việc tại địa phương thì chỉ lo làm kinh tế, chưa thiết tha vào Đảng... Từ năm 2013 đến nay, Đảng bộ thành phố đã kết nạp 743 đảng viên. Nhưng số đảng viên được kết nạp ở chi bộ thôn, tổ dân phố chỉ chiếm khoảng 25%. Bình quân hàng năm, chỉ bộ thôn, tổ kết nạp khoảng 50 đảng viên, đạt 7,8% so với tổng số chi bộ có kết nạp đảng viên, bằng 11% so với tổng số chi bộ thôn, tổ dân phố, cá biệt có chi bộ thôn nhiều năm không kết nạp được đảng viên. Điều này cho thấy tỷ lệ đảng viên được kết nạp ở thôn, tổ dân phố còn ít so với yêu cầu.

đảng viên được kết nạp trong độ tuổi sinh hoạt đoàn trên địa bàn khu dân cư còn thấp. Thậm chí, thời gian qua, một số chi bộ khu dân cư không kết nạp thêm được đảng viên nào. Đảng ủy phường Bồ Xuyên là 1 trong 3 đảng bộ có số đảng viên đông nhất thành phố hiện nay với tổng số trên 1.000 đảng viên. Đồng chí Bùi Quang Đoàn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường cho biết, nguồn để phát triển đảng ở các chi bộ chủ yếu là lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN), nhưng số thanh niên trong độ tuổi lao động đủ tiêu chuẩn để đưa vào nguồn, tạo điều kiện phát triển đảng lại rất hiếm. Nguyên nhân là phần lớn học sinh sau khi tốt nghiệp THPT tiếp tục thi và học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, một số ít thì đi học nghề, một số khác đi làm ăn ở xa ít khi ở địa phương. Vì vậy, nhiều tổ dân phố không còn thanh niên hoặc nếu có thanh niên thì lại không tha thiết với việc sinh hoạt đoàn. Có nhiều tổ dân phố tổ chức đoàn thanh niên không hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng, hình thức... làm cho nguồn phát triển đảng viên bị hạn chế. Chính vì vậy mà có nhiều chi bộ trong cả nhiệm kỳ không kết nạp được một đảng viên nào ở khu dân cư.

Một trong những nguyên nhân khó tạo nguồn là do hoạt động của đoàn thanh niên tại các thôn, tổ dân phố còn nhiều hạn chế. Thành phố hiện còn 115 chi bộ tổ dân phố không có tổ chức đoàn thanh niên, nhiều chi đoàn hoạt động yếu, chưa đạt được phong trào, chưa thực sự thu hút được thanh niên vào tổ chức đoàn. Theo ông Nguyễn Xuân Oanh, Bí thư Chi bộ 9, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, Chi đoàn Thanh niên của tổ hiện chỉ có 3 ĐVTN, tuy có duy trì hoạt động nhưng chưa hiệu quả. Mặc dù vậy, Chi bộ luôn coi đây là nguồn lực quan

"Tính đến tháng 9/2017, Đảng bộ thành phố Thái Bình có 58 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 27 đảng bộ cơ sở, 31 chi bộ cơ sở, với tổng số 11.943 đảng viên".

Ông Phạm Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình



Hàng năm, Đảng ủy có nghị quyết chỉ đạo các chi bộ rà soát các quần chúng ưu tú để phát triển tại cơ sở; thường xuyên tổ chức cho các quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ phường Trần Lâm đã kết nạp 27 đảng viên, bảo đảm đúng kế hoạch. Tuy nhiên, số lượng đảng viên trong khu dân cư vẫn còn ít do không có nguồn. Do đó, Đảng ủy phường đặc biệt quan tâm đến đối tượng thực hiện nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, vận động họ tham gia các hoạt động, phong trào ở khu dân cư, tổ dân phố; đồng thời, phân công đảm đương một số nhiệm vụ như bí thư, phó bí thư chi đoàn, dân quân tự vệ... qua đó tạo nguồn để phát triển đảng viên mới.

Ông Vũ Anh Dũng, Bí thư Chi bộ 19, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình



Chi bộ 19 có 42 đảng viên, trong đó 34 đảng viên được tặng huân hiệu Đảng. Tuổi bình quân trên 60 tuổi, đảng viên trẻ nhất cũng đã ngoài 50 tuổi. Chi ủy cũng đã tích cực phối hợp với chi đoàn, các đoàn thể đồng vận, bồi dưỡng thanh niên nhưng từ năm 1999 đến năm 2002 chỉ phát triển được 1 đảng viên và từ năm 2003 đến nay chưa phát triển được đảng viên nào. Nguyên nhân do không có nguồn, các cháu chủ yếu là cán bộ, công nhân viên chức lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp.

Đảng viên Phạm Thị Phương, Bí thư Chi đoàn cụm 12, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình



Chi đoàn Thanh niên cụm 12 có 15 ĐVTN. Việc tập hợp thanh niên tham gia sinh hoạt đoàn còn khó khăn, vẫn mang tính hình thức do thanh niên làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp hoặc đang theo học các trường cao đẳng, đại học nên ít có thời gian rảnh. Hơn nữa, do hoạt động đoàn còn đơn điệu chủ yếu vào dịp tết Trung thu nên ĐVTN cũng không mặn mà với phong trào.

trọng để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng. Sau 7 năm không kết nạp được đảng viên, tháng 11/2017 Chi bộ đã giới thiệu và kết nạp được 1 ĐVTN ưu tú vào Đảng. (còn nữa) **MINH NGUYỆT**

ĐÔNG HƯNG

16 năm liên tiếp dẫn đầu phong trào khuyến học, khuyến tài

Khuyến học, khuyến tài là nét đẹp văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc ta. Sự nghiệp cách mạng luôn gắn với sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Với ý nghĩa đó, trong suốt 16 năm qua, huyện Đông Hưng đã phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, trở thành đơn vị không chỉ xuất sắc dẫn đầu toàn tỉnh mà là điển hình tiêu biểu trên toàn quốc.



Trường THPT Bắc Đông Quan trao quà cho học sinh nghèo vượt khó.

Tổ chức hội vững mạnh

Ông Vũ Xuân Đăng, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Đông Hưng cho biết: Được thành lập từ năm 2001, trải qua 16 năm, tổ chức hội khuyến học của huyện đã có những bước phát triển rộng khắp cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Số hội viên toàn huyện hiện có gần 73.000 hội viên, chiếm 29% dân số của huyện, vượt bình quân chung của tỉnh gần 0,2%. Trong số đó, có những người đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn dành phần sức lực còn lại cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài. Toàn huyện hiện có hơn 6.000 người tham gia công tác khuyến học các cấp đều là những người có tâm huyết, trí thức, được tin nhiệm, có thời gian để tận tâm, tận lực với phong trào. Với phương châm một cá nhân là một hội viên khuyến học, mỗi thôn, làng là một chi hội khuyến học, hàng năm, Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện đã triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết chuyên đề về xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên và nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài gắn với việc học tập và làm theo Bác.

Hiểu rõ công tác xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, Hội Khuyến học huyện Đông Hưng đã có những cách làm hay, sáng tạo để thu hút nguồn lực. Hội đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền vận động hội viên và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tham gia ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh và giáo viên đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập vì vậy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Đông Hưng có sức lan tỏa rộng rãi. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phong trào ngày càng được đổi mới nội dung hoạt động phù hợp với thực tiễn.

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Đồng chí Bùi Bá Vương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng cho biết: 16 năm qua, cả hệ thống chính trị của huyện đã vào cuộc cùng đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đặc biệt, sau khi Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị được ban hành ngày 13/4/2007 và Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành năm 2014, phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển mạnh mẽ, sâu rộng đến từng cơ quan, đơn vị, trường học, gia đình, dòng họ. Đến nay, toàn huyện có 100% xã, thị trấn, cơ quan đã thành lập hội khuyến học. Hàng năm, khối cơ quan thuộc Huyện ủy, UBND huyện, các doanh nghiệp, đơn vị như: Ủy ban MTTQ huyện, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Liên đoàn Lao động, Hội Doanh nghiệp, Công ty Vật liệu xây dựng Đông Nam... đã phát động các đợt ủng hộ quỹ khuyến học, số tiền thu được hàng trăm triệu đồng đã nâng tổng số quỹ khuyến học 16 năm qua của toàn huyện lên trên 40 tỷ đồng. Riêng gia đình ông Vũ Văn Liêm, xã Đông Xuân ủng hộ 17,7 cây vàng cho quỹ khuyến

học xã; gia đình ông Phan Tuấn, xã Nguyễn Xá xây dựng quỹ khuyến học Phan Văn Ich với số tiền khen thưởng hàng năm từ 45 - 50 triệu đồng; ông Tô Hồng Thái, xã Đông Hoàng ủng hộ quỹ khuyến học dòng họ và xã 120 triệu đồng. Nhiều người con mặc dù ở xa nhưng vẫn nhớ về quê hương như GS, TS Vũ Quang Côn, xã Trọng Quan hàng năm trao thưởng cho tất cả học sinh trong xã đỗ đại học, cao đẳng. Đặc biệt, từ năm 2011, từ phong trào nuôi heo đất của các trường học, địa phương đã tiết kiệm được một khoản tiền từ 5 - 6 tỷ đồng cho phong trào khuyến học, khuyến tài.

Nhờ nguồn quỹ lớn được vận động hàng năm, hoạt động khuyến học đã góp phần tích cực khuyến khích, hỗ trợ, phát triển giáo dục như: vận động học sinh không bỏ học, khen thưởng khích lệ học sinh vượt khó, học sinh học giỏi, giáo viên dạy giỏi góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở các nhà trường. Qua 16 năm, số học sinh được khen thưởng trên 147.000 lượt với tổng số tiền lên đến gần 14 tỷ đồng; có trên 1.300 học sinh được trao học bổng với số tiền 613 triệu đồng... Không chỉ vậy, xây dựng xã hội học tập, xây dựng xã hội học tập đã tạo động lực vật chất, cổ vũ tinh thần, thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt trong các trường học; tuyên truyền, vận động, khích lệ cán bộ, giáo viên, người lao động học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Đến nay, toàn huyện Đông Hưng có 41.250 gia đình học tập, 517 dòng họ học tập, 177 cộng đồng học tập, 132 đơn vị học tập.

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quan trọng hơn cả là nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc học nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống trong thời kỳ hội nhập và đổi mới, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Đông Hưng ngày càng phát triển và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

ĐANG ANH



Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.



Những lao động có hợp đồng lao động trên 12 tháng không thể đưa vào nguồn phát triển đảng.

THÁI THỤY

Chú trọng giải quyết dứt điểm tài liệu tồn đọng

Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, UBND huyện Thái Thụy thường xuyên quan tâm đến công tác văn thư, lưu trữ và đặc biệt có giải pháp rất cụ thể để giải quyết dứt điểm tài liệu tồn đọng nhiều năm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

Ông Phạm Hữu Mùng, Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết: Xác định thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ sẽ bảo đảm cho các hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được thông suốt, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính, thúc đẩy cải cách hành chính hiện nay, thời gian qua, lãnh đạo UBND huyện thường xuyên quan tâm đến

công tác văn thư, lưu trữ. UBND huyện đã tổ chức nhiều lớp triển khai Luật Lưu trữ và các nghị định của Chính phủ và thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành Luật Lưu trữ. Hàng năm xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí tổ chức các lớp tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ đối với cán bộ, công chức, viên chức; kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện trang bị đồng bộ các loại sổ công văn đi, công văn đến, khắc con dấu công văn đến... Từ năm 2013 đến nay, mỗi năm UBND huyện cấp cho mỗi xã từ 2 - 2,5 triệu đồng phục vụ hoạt động văn thư, lưu trữ; in 15.000 bia hồ sơ công việc cấp cho các cơ quan, đơn vị để

công chức lập hồ sơ công việc đưa vào lưu trữ. Ngoài ra, UBND huyện còn bố trí kinh phí để thực hiện việc chỉnh lý tài liệu cho 6 tu của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành Luật Lưu trữ. Hàng năm xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí tổ chức các lớp tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ đối với cán bộ, công chức, viên chức; kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện trang bị đồng bộ các loại sổ công văn đi, công văn đến, khắc con dấu công văn đến... Từ năm 2013 đến nay, mỗi năm UBND huyện cấp cho mỗi xã từ 2 - 2,5 triệu đồng phục vụ hoạt động văn thư, lưu trữ; in 15.000 bia hồ sơ công việc cấp cho các cơ quan, đơn vị để

cầu lãnh đạo, quản lý và thực hiện các nhiệm vụ của tập thể và cá nhân. Việc chỉnh lý và đưa vào lưu trữ các tài liệu tồn đọng nhiều năm thời gian qua đã góp phần quan trọng bảo đảm thông tin cho hoạt động quản lý, cung cấp những tài liệu, vụ liệu, số liệu đáng tin cậy, phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, giúp cán bộ, công chức, viên chức nâng cao hiệu suất công việc và giải quyết nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Hồ sơ tài liệu trở thành phương tiện theo dõi, kiểm tra công việc một cách có hệ thống, qua đó cán bộ, công chức, viên chức có thể kiểm tra, đúc rút kinh nghiệm, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, quản lý năng suất, chất lượng,



Bộ phận một của xã Thụy Dương (Thái Thụy).

hiệu quả và đây cũng là những nền tảng chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, việc giải quyết các tài liệu tồn đọng, tích đọng nhiều năm còn

tạo công cụ để thực thi quyền lực của các cơ quan, tổ chức, góp phần gìn giữ những căn cứ, bằng chứng về hoạt động của cơ quan, phục vụ việc kiểm tra, thanh tra, giám sát.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết: Thời gian qua, công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục do lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác quản lý và hoạt động thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ. Đội ngũ cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ còn thiếu về số lượng và chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, ở cấp xã, cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ việc chỉnh lý, bảo quản tài liệu lưu trữ còn nhiều khó khăn. Khắc phục được các hạn chế trên, công tác văn thư, lưu trữ của huyện trong thời gian tới sẽ thực sự đi vào nề nếp, đạt được hiệu quả theo yêu cầu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

ANH ĐÀO